

Số: 1079 TCT/DNK
V/v: Thực hiện chính sách
thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Báo Diễn đàn doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 999/200/DĐDN ngày 24/3/2005 của Báo Diễn đàn doanh nghiệp đề nghị trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề bạn đọc phản ánh, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Câu 1. “Năm 2004, theo ấn định của Chi cục Thuế thành phố Vinh, doanh nghiệp đã nộp 24 triệu đồng/năm. Nhưng số quyết toán thuế thực tế phát sinh của DN chỉ là 13 triệu đồng. Vậy số tiền thuế DN đã nộp dư theo luật sẽ phải được xử lý như thế nào?”

Theo quy định tại điều 12 của Luật thuế TNDN hàng năm các cơ sở kinh doanh phải dự kiến số thuế TNDN tạm nộp cả năm và được chia ra từng quý, số thuế TNDN tạm nộp được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của năm trước và khả năng của năm tiếp theo, cơ sở kinh doanh thực hiện tạm nộp theo số thuế TNDN dự tính. Nếu cơ sở kinh doanh dự tính số thuế TNDN tạm nộp không có cơ sở hoặc không gửi tờ kê khai thuế TNDN tạm nộp cho cơ quan thuế theo thời gian quy định thì cơ quan thuế có quyền căn cứ kết quả kinh doanh của chính cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ kết quả kinh doanh của những cơ sở kinh doanh khác có cùng ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, quy mô kinh doanh để ấn định số thuế TNDN tạm nộp.

Trường hợp năm 2004 cơ sở kinh doanh đã tạm nộp theo số ấn định của Chi cục Thuế nhưng thực tế khi cơ quan thuế quyết toán xác định số thuế TNDN nộp thừa thì số nộp thừa được trừ vào số thuế TNDN phải nộp kỳ tiếp theo (năm 2005), trường hợp sau khi đã trừ số thuế GTGT phải nộp năm 2005 vẫn còn thừa thì cơ sở kinh doanh có quyền đề nghị hoàn trả số nộp thừa.

Câu 2. “Đầu năm 2005, Chi cục Thuế thành phố Vinh có thông báo Giao chỉ tiêu nhiệm vụ nộp thuế đến doanh nghiệp phải nộp thuế theo chỉ tiêu nhiệm vụ nộp thuế năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Vinh, đồng thời Chi cục thuế thành phố Vinh có làm bản cam kết làm sẵn buộc doanh nghiệp phải thực hiện cam kết. Theo tờ cam kết của chi cục thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phải nộp là 60 triệu/năm 2005. Mặc dù doanh nghiệp đã có thông báo gửi Chi cục thuế TP Vinh rút bớt một số ngành nghề kinh doanh vào ngày 11/1/2005. Vậy việc chi cục thuế thành phố Vinh giao chỉ tiêu nhiệm vụ nộp thuế năm 2005 có đúng không? nếu đúng thì căn cứ vào quy định nào của Pháp luật?”

Việc Chi cục Thuế xác định số thuế TNDN tạm nộp năm 2005 và thông báo cho cơ sở kinh doanh được biết số thuế TNDN tạm nộp của năm và từng quý là căn cứ vào quy định của Luật thuế TNDN (như nêu trên). Việc xác định số thuế tạm nộp này có tính đến mức tăng trưởng kinh tế và nhiệm vụ do Hội đồng nhân dân giao cho

ngành thuế. Tuy nhiên nếu thực tế cơ sở kinh doanh có cơ sở chứng minh số thuế TNDN cơ quan thuế thông báo tạm nộp là không sát hoặc quá cao so với kết quả kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có quyền đề nghị Chi cục Thuế xem xét điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và từng quý. Đề nghị cơ sở kinh doanh làm việc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể về việc điều chỉnh số thuế TNDN tạm nộp.

Tổng cục Thuế trả lời Báo Diễn đàn doanh nghiệp để báo phản hồi bạn đọc././

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Văn Huyền